

# 'BIZ' ขึ้นมีนรายได้พุ่งเท่าตัว ไฟกัสรพ. แคนเซอร์ออลิอันซ์

**กับหุ้น** - BIZ ทางแผนธุรกิจปี 63 ขอไฟกัสรพ. แคนเซอร์ออลิอันซ์ ศรีราชา ชลบุรี บอสใหญ่ "สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์" ส่งสัญญารายได้ปีนี้พุ่งเท่าตัว อาานิสงส์ส่งมอบเครื่อง "ไซโคลตรอน" รักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้นแบ็กล็อกแน่น 1.4 พันล้านบาท ใส่เกียร์ประมูลงานพันล้านบาท คาดรู้ผลไตรมาส 1/63

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสโลแมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่าย และติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ เปิดเผยว่า ในปี 2563 ยังคงเดินหน้าส่งมอบเครื่องฉายรังสี ให้กับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนตามแผน โดยปัจจุบันมีมูลค่างานในมือรอส่งมอบ (Backlog) 1.4 พันล้านบาท



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

→ **อ่านต่อหน้า 31**

## **BIZ** (ต่อจากหน้า 3)

คาดว่ารายได้รวมในปีนี้พุ่งเท่าตัวจากปีก่อนหน้า จากการรับรูรายได้โครงการศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

### ● **โรงพยาบาลใช้แห่งแรก**

"โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย ที่ติดตั้งใช้เครื่องฉายรังสีด้วยอนุภาคโปรตอนนี้ และจะเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่เปิดให้บริการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัย จุดเด่นของอนุภาคโปรตอน คือปริมาณรังสีที่สม่ำเสมอครอบคลุมเป้าหมาย โดยบริเวณนอกถ้ำรังสีได้รับรังสีน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับเลย และมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเซลล์มะเร็ง แพทย์จึงสามารถเพิ่มปริมาณรังสีสูงสุดที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้หมดในขณะเดียวกันก็ลดผลข้างเคียงจากการรักษา

ได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยมะเร็งเด็ก" นายสมพงษ์กล่าว

นอกจากนี้บริษัทคาดว่าจะเซ็นสัญญารับงานใหม่เพื่อจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยวิธีรังสีรักษาโรคมะเร็งภายในไตรมาส 1/2563 จำนวน 1 โครงการ มูลค่าราว 100 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทมองทิศทางอุตสาหกรรมทางการแพทย์ปี 2563 จะเติบโตได้ตามความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามงบประมาณจากภาครัฐ ที่ถูกเลื่อนจากปลายปี 2562 มาในช่วงต้นปีนี้จะออกมามากน้อยขนาดไหน และจะใช้งบลงทุนทางการแพทย์อย่างไรบ้าง

### ● **วางแผนงานปี 63**

ขณะที่แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2563 บริษัทจะไฟกัสรพ. บริการโรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลแคนเซอร์ออลิอันซ์ ศรีราชา ในจังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร 4 ชั้น บนเนื้อที่ 5 ไร่ มูลค่า

โครงการ 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 65% ที่เหลือเป็นกลุ่มแพทย์ 35% บริษัทเปิดให้บริการแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าจำนวนผู้เข้าใช้บริการอยู่ที่ 200 คน จากต้นปีมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการแล้ว 20 กว่าคน ทั้งนี้หากมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการถึง 200 คนตามเป้าหมาย จะทำให้ Capacity หรือการให้บริการอยู่ที่ 50% ซึ่งยังมี Capacity รองรับผู้ป่วยที่ต้องการเข้าใช้บริการได้อีกมาก

สำหรับโรงพยาบาลแคนเซอร์ออลิอันซ์ ศรีราชา แบ่งการรักษาออกเป็น 2 ประเภท คือ การรักษาด้วยการฉายรังสี และการรักษาด้วยเคมีบำบัด เน้นการควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ ทำให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ขนาดให้บริการรองรับผู้ป่วยค้างคืน 30 เตียง และเครื่องฉายรังสีเริ่มต้นที่ 1 เตียง

### ● **คุ่มทุนใน 5-7 ปี**

ทั้งนี้คาดว่าจะจับคู่คุ่มทุนภายใน 5-7 ปี ซึ่งได้เตรียมพร้อมเปิดให้บริการ ส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ ศูนย์ไตเทียม คลินิกแพทย์แผนไทยภายในไตรมาส 1/2563 นี้ ขณะเดียวกันธุรกิจปกติหรือธุรกิจจำหน่าย และติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา คาดในปี 2563 จะมีการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2562 เพราะบริษัทมีงานในมือ หรือ Backlog ที่ 1.4 พันล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในปีนี้ประมาณ 80%

นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าในการเข้าร่วมประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นงานของโรงพยาบาลรัฐ จำนวน 7-8 โครงการ มูลค่างานรวมกว่า 1 พันล้านบาท คาดในไตรมาส 1/2563 จะรับรู้ผลประมูลงานโรงพยาบาลรัฐ 1-2 โครงการ